



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน

อ้างถึง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และกำหนดให้มีการสรรหาและเลือกสรรฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ที่ ๑๖๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรฯ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาฯ ดังนี้

๑. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน คือ ผ่านการเลือกสรรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จากการทดสอบทั้ง ๓ ภาค ตามประกาศรับสมัครฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	ภาค ก.	ภาค ข.	ภาค ค.	หมายเหตุ
๑	นางสาวารณันดา มาระมิ่ง	๐๐๑	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	

๒. ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน เนื่องจากไม่มามีรายงานตัวเข้ารับการสรรหาฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวสอบ	ภาค ก.	ภาค ข.	ภาค ค.	หมายเหตุ
๑	นางกิ่งแก้ว พันธะสา	๐๐๒	ไม่เข้ารับการสรรหา	ไม่เข้ารับการสรรหา	ไม่เข้ารับการสรรหา	

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในตำแหน่งตามลำดับที่ประกาศขึ้นบัญชีไว้ และได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ ก.อบต.กำหนด โดยกำหนดระยะเวลาขึ้นบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศ

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านเกณฑ์ฯ มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการสรรหาฯ ก็จะไม่สิทธิได้รับการสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาฯ ได้ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน จะเรียกผู้ผ่านการสรรหาฯ ตามประกาศนี้เพื่อทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรได้ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ส่วนกำหนดวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเข้มทอง คำภูแสน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิน